



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

“การพัฒนาคน” ได้รับการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ถูกกำหนดให้เป็นนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ๒๐๓๐ (SDGs) และเป้าหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ (Global strategy on Human Resources for Health: Workforce ๒๐๓๐) ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ กำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการยกระดับคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่๒๑” คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะเห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม(Heart) ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย ๔.๐ ในโลกที่หนึ่ง” พัฒนาให้เป็นข้าราชการ ๔.๐ และเป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ในหลากหลาย

เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม แรงแบนดาลใจ และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ “เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก” เกิดความสามารถที่จะยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ จึงขอประกาศ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ ดังนี้

๑. คนดี : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ เป็นบุคลากรที่มีศีล ๕ ยึดพรหมวิหาร ๔ ในการทำงาน รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี มีความยืดหยุ่น ภายใต้อหุลักษณ์คุณธรรม นิตยธรรม และสิทธิมนุษยชน

๒. คนเก่ง : ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ ให้มีการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สมรรถนะ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ร่วมกัน

๓. มีความสุข : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ มีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ได้แก่ ๑.)ด้านการทำงาน มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ๒.)ด้านชีวิตส่วนตัว มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน ๓.)ด้านสังคม มีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี ๔.)ด้านเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจักรพงษ์ ศรีราช)
สาธารณสุขอำเภอบ้านฝื่อ